



ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2560

การประชุมแนวตั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมแนวตั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายสมภพ ศุภอนันต์ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักและสำนักงานเขตเข้าร่วมในการประชุมฯ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร



สำนักงาน ก.ก. ร่วมกับสำนักผังเมือง นำเสนอผลงานประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ



ยอดเยี่ยมจริง ๆ กับการร่วมมือกันระหว่างสำนักงาน ก.ก. และสำนักผังเมือง ในการนำเสนอผลงานของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยผลงาน “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.9” ผ่านการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร. รอบที่ 1 และเข้าสู่อการพิจารณาในรอบที่ 2 ด้วยคะแนนประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ อ.ก.พ.ร.ฯ พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินอีก 2 ท่าน รับฟังการนำเสนอผลงาน การตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆพร้อมทั้งออกตรวจประเมินพื้นที่ที่มีการจัดรูปที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

สำนักงาน ก.ก. ขอเอาใจช่วยยี่สิบผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ “ระดับดีเด่น” หรือ “ระดับดี” ต่อไป ซึ่งจะทราบผลการพิจารณารอบสุดท้ายประมาณเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำนักการโยธาและสำนักงานเขตประเวศ ที่ร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ทำให้การออกตรวจของคณะผู้ตรวจประเมินฯ มีความสะดวกและเห็นสภาพพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินได้ชัดเจนมากขึ้น

สำนักงาน ก.ก. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



สำนักงาน ก.ก. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดย นายสมภักดิ์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก. ทำบุญถวายสังฆทาน และปัจจัยแด่พระสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560



โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



คณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาผลงาน ซึ่งมีหน่วยงานส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลประเภทราชการบวงานและนวัตกรรมการให้บริการ รวมจำนวน 9 ผลงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานได้นำเสนอและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ

ทั้งนี้ มีผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรกและได้รับการตรวจประเมินรอบที่ 2 โดยรับการตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน จากคณะตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตุงโรงพยาบาล (BMA Home Ward Referral System)” ของสำนักอนามัย (กองการพยาบาลสาธารณสุข) และผลงาน “โครงการสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง” ของสำนักการแพทย์ (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) ซึ่งสำนักงาน ก.ก. จะรายงานการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครให้ทราบต่อไป



ผลงาน “โครงการสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง” ของสำนักการแพทย์ (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)



ผลงาน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตุงโรงพยาบาล (BMA Home Ward Referral System)” ของสำนักอนามัย (กองการพยาบาลสาธารณสุข)



สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

